
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คร้ังที่  ๗/๒๕๕๙ 

วันจันทร ์ท่ี  ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ณ  ห้องประชุมตึกอ านวยการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

------------------------ 
ผูม้าประชุม 
 

 ๑.  นายนิมิตร  อาศัย  ผู้อ านวยการ    ประธาน 
 ๒.  นางสุวิมล  ปันนาง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ๓.  นายองอาจ  อ่ าพุธ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 ๔.  นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์   ครูช านาญการพิเศษ ท าหน้าท่ี  
      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ๕.  นายชูชาติ  สุนทรอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ ท าหน้าท่ี  
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 ๖.  นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์

๗.  นางสุดารัตน์  วัฒนธญัญกรรม 
๘.  นายมนตรี  รื่นรวย 
๙.  นางชมพู่  ชัยวร  
๑๐.  นางนงลักษณ์ ทาสี   
๑๑.  นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์ 
๑๒.  นางสุมิตรา  วาดวิจิตร 
๑๓.  นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์     
๑๔.  นายโชติกร  ทาหะพรหม  
๑๕.  นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 
๑๖.  นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ 
๑๗.  นางสาวนิศาชล ตาลิน 
๑๘.  นางสุปัญญา ทาหะพรหม 
๑๙.  นายอดิธร  สังฆจันทร์ 
๒๐.  นายชยันต์  วราโภค 
๒๑.  นางสาวอรทัย ลังกากาศ 
๒๒.  นางนิ่มนวล  จันทะวงค์  
๒๓.  นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์   
๒๔.  นางสุณี  แจ่มใส  
๒๕.  นายธนภัทร์ พูลศิริ  
๒๖.  นางสาวศิรินภา ศิวิใจ  
๒๗.  นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย 
๒๘.  นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง 
๒๙.  นางกชพร  พลูทอง 
๓๐.  นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง   
๓๑.  นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส 
๓๒.  นายศักดิ์สิทธิ์ สัตโส  

/๓๓.  นางละมุล... 



๒ 
 

๓๓.  นางละมุล  รื่นรวย  
๓๔.  นายเอกชัย  กองทอง  
๓๕.  นางสาววาสนา  อ่อนลา  
๓๖.  นางจรรยา  นันต๊ะจันทร ์   
๓๗.  นายช านาญ รัตนศรีโสภา  

  
ผู้ไม่มาประชุม   
 

 ๑.  ว่าท่ีร.ต.หญิงกัญญา  แสงสุขศรี  ไปราชการ 
 ๒.  นางกนกวรรณ หาญก าธร  ไปราชการ 

๓.  นางสาวอมรรักษ์ ติง   ไปราชการ 
๔.  นางพชร  สังฆจันทร์  ลา 
๕.  นายดวงค า  ชัยวร   ติดภารกิจ 
๖.  นายทวิชา  เฉียดแหลม  ติดภารกิจ 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๑๕ น. 
 

   นายนิมิตร  อาศัย  ผู้อ านวยการ  ท าหน้าท่ีประธาน กล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

๑. คณะกรรมการ อกท. ระดับภาคเหนือ ได้จัดท าปฏิทินประเมินหน่วย อทก.ดีเด่น ภาคเหนือ  
ซึ่งจะเข้าตรวจวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ในท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอให้ฝ่ายพัฒนาฯ และงาน อกท. 
ประสานกับแต่ละชมรม เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการประเมิน และขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเข้าช่วยนักศึกษา
ในด้านต่างๆ และก าหนดจัด อกท.ภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

๒. การประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับ 
การประเมินฯ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งผลการประเมินสถาบันฯ จะสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรและจะแจ้งให้
วิทยาลัยฯ ทราบต่อไป และขอแจ้งให้ครูท่ีรับผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ีของ ป.ตรี เก็บข้อมูลในแต่ละภาคเรียน และท า
บันทึกสรุปแจ้งผู้อ านวยการทราบ 
  ๓.  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯ จะได้รับงบลงทุน ครุภัณฑ์ คือ ระบบโซลาร์รูฟ ติดต้ัง    
บนหลังคา งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  และงบปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง (หอพักนักเรียน) จ านวน ๙๙๗,๖๐๐ บาท 
 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ 
 

   - ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ประชุมเม่ือ        
วันพฤหัสบดี ท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุง 
 
 

 /ระเบียบวาระที่ ๓… 



๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 

   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
รองสุวิมล - การจัดซื้อหนังสือ V-Net ของนักศึกษา ปวส. ซึ่งค่าหนังสือจะจัดซื้อได้เฉพาะปวช. ดังนั้นจะขอ
จัดซื้อในส่วนของห้องสมุดได้หรือไม่ 
ประธาน  - ในปีต่อไป มอบงานศูนย์วิทยบริการด าเนินการจัดซื้อในส่วนของห้องสมุด 

- การลดมาตรฐานภายนอกลง ๑ ตัว แต่มาตรฐานภายในยังคงเดิม ส าหรับ V-Net การประเมิน 
ภายนอกครั้งท่ี ๔ จะไม่น ามาประเมิน ซึ่งจะให้งานประกันฯ ช้ีแจงในครั้งต่อไป 
 
งานวัดผลและประเมินผล 
 
อ.สุดารัตน์ - แจ้งการกรอกเกรด ในสท.๐๒ ได้แจกรหัส password และ username ให้ครูแต่ละคนแล้ว โดย
ขอให้ด าเนินการกรอกให้เสร็จ ภายในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  

-  ส าหรับนักศึกษาภาคนอกระบบ ครูที่ยังไม่ได้ส่งผลการเรียน ต้ังแต่ ๑/๒๕๕๗-ปัจจุบัน ขอให้ 
กรอกให้เสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ กรณีนักศึกษาไม่ส่งงาน ก็ขอให้ตัดเกรดตามสภาพจริง นักศึกษา         
ทวิศึกษา ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ ครูท่ีได้ด าเนินการตัดเกรดแล้ว สามารถกรอกเกรดในสท.๐๒ ได้เหมือนกับ
นักศึกษาปกติ ในส่วนผลการเรียนของป.ตรี ยังไม่ทราบข้อมูล 
ประธาน  - การส่งเกรดนักเรียนปกติ อศกช. และทวิศึกษา ขอให้ครูด าเนินการกรอกเกรดให้เรียบร้อยตาม
ก าหนดการ อย่างช้าสุดภายในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมอบ อ.สุรสิทธิ์ ซึ่งเป็นครูประจ าหลักสูตรป.ตรี 
ประสานงานกับครูที่สอนป.ตรี ในการจัดท าเกรดและกรอกเกรดใน สท.๐๒ ต่อไป  
อ.นงลักษณ์ - ขอแจ้งเพิ่มเติมในส่วนของ อศกช. เนื่องจากจะมีเรื่องของอายุหลักสูตร เนื่องจากปีนี้ก็จะครบ
หลักสูตร จึงขอให้เร่งจัดท าผลการเรียน และจะขอความอนุเคราะห์ขอคอมพิวเตอร์ท่ีสภาพดี เพื่อน ามาใช้ให้
นักเรียนได้มาดูท่ีหน้าห้องฝ่ายวิชาการ  
ประธาน  - ขอให้น าข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ก่อน เมื่อไปพัฒนาระบบ RMS ได้ จะได้ให้รายงาน
ข้อมูลออนไลน์  
  - การจัดท าตารางสอน ขอให้ครูที่มีรายช่ือด าเนินการจัดท าตารางสอน นักศึกษาภาคปกติ อศกช. 
ทวิศึกษา และป.ตรี ท้ัง ๔ กลุ่ม ให้เรียบร้อย และให้ประกาศตารางเรียนขึ้นหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ในส่วนของการ
จัดท าตารางสอนของป.ตรี ตารางสอนของครูท่ีอยู่ต่างจังหวัดขอให้เป็นวันเสาร์-อาทิตย์  ในส่วนตารางสอนปกติ
และย็นวันศุกร์ ขอให้จัดครูที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากสอน  
 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ประธาน  - ตามนโยบายของ สอศ. ท่ีให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี เต็มรูปแบบ อย่าง
น้อย ๑ สาขา  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวะกับภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยฯ 
ได้มีมติว่าจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียน
จะต้องออกไปฝึกท่ีสถานประกอบการในภาคเรียนท่ี ๓-๔ และแต่ละแผนกท่ีได้สถานประกอบการแล้วให้แจ้งมายัง
งานทวิภาคี เพี่อจัดท าเอกสารในการลงนามความร่วมมือต่อไป 

/อ.สุดารัตน์… 



๔ 
 
อ.สุดารัตน์ - สอบถามกรณีนักศึกษา ปวส. ในภาคเรียนสุดท้ายท่ีจะต้องสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในภาคเรียน
สุดท้ายนักศึกษาจะต้องอยู่สถานประกอบการ  
ประธาน  - ให้แต่ละแผนกแบ่งช่วงเวลาให้นัดหมายนักศึกษามาสอบในช่วงเสาร์-อาทิตย์ หรือไปสอบท่ีสถาน
ประกอบการโดยจัดท าปฏิทิน 
อ.ละมุล  - แจ้งปัญหาในส่วนของนักเรียนแผนกวิชาบัญชีประสบ  คือ 
   ๑. นักเรียนไม่มีรถใช้ส าหรับเดินทาง  
   ๒. ค่าใช้จ่ายในเรื่องการด าเนินชีวิตประจ าวัน  เนื่องจากสถานประกอบการบางครั้งจะไม่
มีค่าตอบแทนให ้
อ.ณรงค์  - แจ้งการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ ล่าช้า  ควรด าเนินการ
ต้ังแต่แรก ซึ่งจะท าให้นักเรียนสับสน  ในปีต่อไปวิทยาลัยฯ ควรจะแจ้งนักเรียนทราบว่าจะมีการจัดการเรียนรูปแบบ
ทวิภาคี  
อ.ละมุล  - แจ้งว่าตามท่ีได้ประชุมกรรมการสถานศึกษา แผนกท่ีจะจัดการเรียนรูปแบบทวิภาคีคือแผนกสัตว
ศาสตร์ และขอให้แต่ละแผนกประสานกับสถานประกอบการให้นักเรียน แต่ในเรื่องเอกสารงานทวิภาคีจะด าเนินการ
จัดท า 
ประธาน  - แจ้งตามนโยบายของ สอศ. ท่ีให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ เพื่อให้
สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ แต่ถ้าแผนกไหนไม่สามารถด าเนินการสอนในรูปแบบทวิภาคีได้  ก็ให้ท าบันทึกแจ้ง
ผู้อ านวยการ เพื่อท่ีวิทยาลัยฯ จะได้ท าหนังสือแจ้งสอศ. ทราบบริบทของวิทยาลัยต่อไป 
  
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
ประธาน  - การสรุปผลการด าเนินโครงการ ได้ให้งานวางแผนฯ จัดท าแบบฟอร์ม โดยสามารถดาวน์โหลดได้
ท่ีหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ให้ครูทุกคน ทุกงาน สรุปผลการปฏิบัติงานให้เรียบร้อย ก าหนดส่งไม่เกิน ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙ โดยส่งท่ีงานวางแผนฯ 
อ. ณรงค์ - แจ้งได้จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลงานฟาร์มประจ าเดือน และสรุปผลการด าเนินโครงการ โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ีเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ขอให้ครูที่รับผิดชอบงานฟาร์มจัดท าและส่งฝ่ายแผนงานฯ 
ประธาน  - ขอให้ครูที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามท่ีฝ่ายแผนงานฯ ได้ขอความร่วมมือ 
อ. ละมุล - แจ้งโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ก็ใช้แบบฟอร์มคล้ายกับงานฟาร์ม ในการสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
ประธาน  - แจ้งโครงการหารายได้ระหว่างเรียน กรณีเบิกจ่ายไปแล้ว เมื่อมีผลก าไร ขอให้สนับสนุน ๔๐% 
ของก าไร เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ ามันฯ) ขอให้ครูท่ีปรึกษาโครงการได้แจ้งใ ห้
นักเรียนทราบ 
อ. สุณี  - แจ้งสรุปค่าใช้จ่ายเกินผลในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ค่าไฟฟ้าค้างช าระ ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙  และสรุป
ค่าใช้จ่ายในแต่ละฝ่าย 
ประธาน  - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ประมาณรายรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙  มอบงานวางแผนฯ จัดท า
รายรับ-จ่าย เพื่อแจ้งให้ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทราบ 
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

รองฯ องอาจ - แจ้งเรื่องต่างๆ ในฝ่าย ดังนี้ 
- แจ้ง กบข. จะจัดสมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจ าปี ๒๕๕๙  จังหวัดตาก วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  
 

/ณ โรงแรมเวียงตาก… 



๕ 
 
ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับสิทธิ์ จ านวน ๕ คน ผู้ใดสนใจจะเข้ารับฟังให้ติดต่อท่ีงานการเงิน 
  - การจ่ายเงินเดือนต่อไปจะจ่ายตรง ซึ่งงานการเงินจะต้องส่งข้อมูลไปยัง สอศ. ภายในวันท่ี ๘ ของ
ทุกเดือน ดังนั้น ค่าไฟฟ้าจะขอจดทุกวันท่ี ๑ เริ่มต้ังเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

- การลงช่ือปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอม ให้ลงตามปกติไม่เกิน ๐๘.๓๐ น. 
 

 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่นๆ  
 

   -ไม่มี- 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


